

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ สมัยสามัญทั่วไป
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ภายหลังจากการปรึกษาหารือ ที่ประชุมวุฒิสภา ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ ตามลำดับดังนี้

- คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบการฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย วุฒิสภา ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ ออกไปอีก ๙๐ วัน ที่ประชุมเห็นชอบ
- แต่งตั้งนายถาวร สิกขุพงษ์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง
- แต่งตั้งนายธันว์ ออสุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ ๑ เลือกรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยนางพรทิพย์ โลวีระ จันทรรัตน์ปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่สองในฐานะประธาน ฯ ที่ประชุมและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ได้เริ่มขั้นตอนการเลือกตั้งตามข้อบังคับการประชุม ฯ โดยให้สมาชิก ฯ เสนอรายชื่อบุคคลให้สมาชิก ฯ ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีสมาชิก ฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๗ คนคือ

๑. นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี
๒. นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายสมัคร เขาวภานันท์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา
๔. หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา
๕. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา
๖. นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา
๗. นายกฤษ อาทิตย์แก้ว สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร

ภายหลังการเสนอรายชื่อพร้อมผู้รับรองถูกต้องทั้ง ๗ คนในที่ประชุม ฯ ผู้ถูกเสนอรายชื่อทั้งหมดได้แสดงวิสัยทัศน์ตามลำดับการจับสลากดังนี้

หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา แสดง

วิสัยทัศน์ว่า ตนมีความมั่นใจถ้าได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาซึ่งจะได้อยู่ในคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภาด้วยในตำแหน่งประธาน ฯ ก็จะดำเนินให้การประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและสรรหา รวมทั้งการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านทำงานด้วยความราบรื่นในงานนิติบัญญัติ สำหรับทางด้าน การดูแลปัญหาของประชาชนนั้นมีความตั้งใจที่จะให้กลไกของวุฒิสภาดูแล แก้ไขทุกปัญหาได้ในความเดือดร้อนที่ร้องเรียนมายังวุฒิสภา ซึ่งตนเองนั้นเป็นคน เชียงใหม่ เป็นคนต่างจังหวัดก็เข้าใจปัญหาประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นอย่างดี สำหรับประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศนั้น ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็น สุภาพสตรีก็ตามก็เคยได้รับความไว้วางใจในตำแหน่งองค์สตรีระดับประเทศ ด้าน การเมืองก็เคยเป็นกกต.ประจำจังหวัด และด้านงานนิติบัญญัติเองก็ได้รับตำแหน่ง ที่สำคัญไม่ว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการวิสามัญ ของวุฒิสภาถึง ๒ คณะ นอกจากนี้ยังเป็นคณะอนุกรรมการติดตามกองทุนสตรี ด้วย และในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ก็คิดว่าจะสามารถเข้าใจปัญหา โดยสามารถ เชื่อมทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวุฒิสภาให้มีความทำงานด้วยกันได้โดย การขจัดความขัดแย้ง สมานความรัก ความสามัคคี ให้การทำงานของวุฒิสภา เป็นไปด้วยความราบรื่นได้ สำหรับด้านต่างประเทศนั้นก็มั่นใจว่าจะสามารถ ดำเนินงานด้านต่างประเทศที่ได้รับผิดชอบในหน้าที่ได้ด้วยประสบการณ์การ เดินทางศึกษา ดูงานต่างประเทศมากกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของวุฒิสภากับการเดินทางสู่ประชาคมอาเซียนในอีก ๓ ปีข้างหน้า

นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี แสดงวิสัยทัศน์ยืนยัน การทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ฯ สามารถประสานงานกับทุกคนได้ ส่วนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคของประชาชน

นั้นตรงนี้มองว่า วุฒิสภาต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ นอกจากนี้ตนเองยังมีความตั้งใจในการสร้างศรัทธาของวุฒิสภาให้สมาชิก มีความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมให้สมาชิกเป็นที่ยอมรับของประชาชน และพร้อมจะส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการกิจการของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ร้องเรียนความเดือดร้อนผ่านมายังคณะกรรมการ รวมทั้งการเผยแพร่งานการพิจารณารายงานและร่างพระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ ในคณะกรรมการให้ได้มากขึ้น

นายกฤษ อาทิตย์แก้ว สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร แสดงวิสัยทัศน์ถึงความหวังที่จะสร้างวุฒิสภาให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เป็นกลาง เสมอภาคและมีเอกภาพ ซึ่งเป็นความตั้งใจมานานเนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาองค์กรวุฒิสภาถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมจากองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่ไม่ให้ความสำคัญกับวุฒิสภา และในส่วนของสว.สายสรรหา และสายเลือกตั้งก็มีความตั้งใจในการที่จะปรับความสามารถของทั้งสองฝ่ายให้สอดคล้องกันเพื่อนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยองค์กรวุฒิสภา

นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี แสดงวิสัยทัศน์ว่าการทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาซึ่งโดยตำแหน่งต้องเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาด้วย ดังนั้นตำแหน่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูงกับงานของวุฒิสภาในการประสานงานด้านการประชุมวุฒิสภาแต่ละครั้งให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความรู้ ความสามารถ มีหลักธรรมาภิบาล เป็นนักประสานงานที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่พร้อมเพื่อให้การประสานงานมีความคล่องตัว รราบรื่น และที่สำคัญต้องเป็นนักบริการที่ดีสำหรับสมาชิก ๆ ด้วย ซึ่งคิดว่าตนเองมีความพร้อมในตำแหน่งดังกล่าวทุกประการ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา แสดงวิสัยทัศน์ว่าถ้าได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาจะผลักดันให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา โดยจะมีการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับให้

สมาชิก ๆ และบุคคลทั่วไปได้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาในการตั้งกระทู้ถามเพื่อถามฝ่ายบริหารนั้น จะปรับปรุงวิธีการประสานงานกับฝ่ายบริหารในการถาม ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการบริหารการประชุมใหญ่ของวุฒิสภาจะปรับให้มีการประชุมที่น่าติดตามการทำงานมากยิ่งขึ้น ส่วนการรักษาภาพลักษณ์ของวุฒิสภา ก็จะพยายามทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาให้มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม นอกจากนี้สถานที่ทำงาน การอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกวุฒิสภานั้นก็มีแนวคิดที่จะจัดระบบการจราจรภายในวุฒิสภาให้มีความคล่องตัว และการดูแลความปลอดภัยให้สมาชิก ๆ ให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น

นายสมักร เขาวงกต สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา แสดงวิสัยทัศน์เน้นความเป็นกลางและทำงานบริการสมาชิก ๆ ให้ได้รับความสะดวกเพื่อประสิทธิภาพงานนิติบัญญัติ โดยกิจการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะสนับสนุนภารกิจเพื่อการทำหน้าที่ของสมาชิก ๆ ในการประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นองค์กรวุฒิสภา และองค์กรนอก จะทำงานให้วุฒิสภามีภาพลักษณ์ที่ดี ในการประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานความถูกต้องและเป็นธรรม

นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิกวุฒิสภาสรรหา แสดงวิสัยทัศน์โดยจะทำงานเพื่องาน ด้วยความเสียสละ และต้องเป็นผู้ให้ตลอดเวลา รวมทั้งมีความตั้งใจในการทำงานด้วยความเป็นเอกภาพ เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่การเมืองไม่ว่าฝ่ายใดทั้งสิ้น สำหรับส่วนงานของคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี การสัมมนา รายงานเรื่องต่าง ๆ ก็จะผลักดันให้มีผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้มีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบการทำงานภายในวุฒิสภาให้มีความเหมาะสมกับบรรยากาศการทำงานของวุฒิสภา อาทิ การปรับปรุงด้านงานไอ ซี ที พร้อมทั้งมีความตั้งใจในการตั้งกองทุนสมาชิกช่วยสมาชิกหรือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ๆ ด้วย

ภายหลังการแสดงวิสัยทัศน์ที่ประชุม ๆ สมาชิก ๆ ได้ลงคะแนนตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ ๖ วรรค ๔ ที่กำหนดว่าการลงคะแนนเลือกตั้งรองประธานวุฒิสภาให้ทำโดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งสมาชิก ๆ จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้แล้วเรียกชื่อตามลำดับอักษรมาลงคะแนนเป็นรายคน โดยนำซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพื่อการนั้น และในการตรวจนับคะแนนให้ประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคน

เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ประธานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน ๖ คนคือนายวิบูลย์ คูหิรัญ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา นาย มหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา นายพิชัย สุนทรสัจบุลย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุดรธานี นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา นายสุโข วุฑฒิโชติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ นายวิเชียร คันถ่อง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง ซึ่งที่ ประชุมได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ คูหิรัญ หนึ่งในคณะกรรมการเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ ลงลายมือชื่อกำกับบัตรลงคะแนนของสมาชิก พร้อมกับเลขาธิการวุฒิสภา

ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรอบแรกมีดังนี้ นายดิเรก ถึงฝั่ง ได้ ๒๐ คะแนน , นาย สุรเดช จิรฐิติเจริญได้ ๔ คะแนน, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ได้ ๓๕ คะแนน, นายบุญชัย โชควัฒนา ได้ ๑๖ คะแนน นายกลุช อาทิตย์แก้ว ได้ ๑๖ คะแนน นายสมัคร เขาวภาพันธ์ ได้ คะแนน นายดิเรก ถึงฝั่งได้ คะแนน หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัชได้ คะแนน โดยมี ผู้งดออกเสียงลงคะแนน ๒ เสียง

อย่างไรก็ตามการลงคะแนนในรอบที่หนึ่งนี้ยังไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของที่ประชุมวุฒิสภาจำนวน ๑๔๔ คนจึงมีผลทำให้ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ครั้งที่ สอง โดยนำผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในรอบแรก ๒ คนคือนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และ นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ ให้สมาชิกฯ ลงคะแนนอีกครั้ง ซึ่งผลการลงคะแนนรอบที่สอง ปรากฏว่านายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ได้คะแนน ๗๓ คะแนน นายสุรเดช จิรฐิติเจริญได้ ๖๙ คะแนน โดยมีผู้งดออกเสียง ๑ เสียง จึงทำให้นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ซึ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาต่อเนื่องในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ คือร่าง พระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการ รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในการพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สามครั้งนี้ โดยสาระสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อออกบังคับเป็นกฎหมายแล้วจะมีผลในการกำหนดภาระใน อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยไม่จำเป็นต้องได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ ประโยชน์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล กล่าวคือการกำหนดให้ที่ดินในท้องที่ดังกล่าวภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

พระราชบัญญัติให้ตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการ ตามร่างในมาตรา ๔ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อประเด็นการใช้ที่ดินในอนาคต โดยเฉพาะการใช้เนื้อที่ใต้ผิวดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์โดยตรงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องออกกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในอนาคตว่าในพื้นที่ประกาศดังกล่าว เอกชนไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้เนื่องจากอาจจะสร้างผลกระทบโดยตรงกับระบบของรถไฟฟ้าใต้ดิน

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีสมาชิก ขอลิขิต ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ คือร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญคือการกำหนดบทนิยามคำว่า “กระทรวง” “สภาวิชาการ” “วิทยาเขต” “คณะ” “บัณฑิตวิทยาลัย” “สำนัก” เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สภาสถาบันการพลศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และให้สถาบันนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและมีการกำหนดเพิ่มบัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการในสถาบันการพลศึกษาเพื่อยกฐานะให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลายสาขาและสามารถจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไข ๓ ประการคือแก้ไของค์ประกอบของสภาสถาบันการพลศึกษา โดยกำหนดให้อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งและให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบัน เป็นกรรมการและเลขาธิการ สภาสถาบันโดยคำแนะนำของอธิการบดี แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันการพลศึกษา โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาของสถาบัน การแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฯลฯ รวมทั้งวางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

จากเงินรายได้ของสถาบันและแก้ไขวิธีการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน และการพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งแก้ไขคุณสมบัติของอธิการบดี รองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสมาชิก ฯอภิปรายอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นประเด็นสภาสถาบันตามร่างนี้ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบัน กระทรวงที่มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งในตัวร่างได้กำหนดให้เป็นการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งสมาชิกบางส่วนเห็นว่าควรจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการน่าจะมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากเห็นว่าสถาบันการพลศึกษาตามชื่อร่างนี้นั้นก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงซึ่งถ้าขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาก็น่าจะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานของสถาบันการพลศึกษามากกว่า

ภายหลังการอภิปรายและชี้แจงของคณะกรรมการฯ พร้อมขอขอบคุณสมาชิกฯที่สงวนคำแปรญัตติและแปรญัตติในการอภิปรายให้ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หลายประเด็นซึ่งคณะกรรมการฯจะได้นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องในสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในโอกาสต่อไป

จากนั้นที่ประชุม ฯ ได้ลงมติวาระที่สามเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ปิดประชุมเวลา ๒๐.๑๐ นาฬิกา